



บทสนทนาจากเจ้าอาวาส



สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

พระอานาจักรพระเจ้า

พันธกิจหลักของพระเยซูเจ้าในการเสด็จมาในโลกของพระองค์ก็คือ

1. การประกาศพระอานาจักร ของพระเป็นเจ้า และ
2. การจัดตั้งพระอานาจักร ของพระเป็นเจ้า

อะไรคือ ความหมายของ “พระอานาจักรของพระเป็นเจ้า?” จริงๆ แล้ว “พระอานาจักรของพระเป็นเจ้า” คืออะไร?

มีคำอธิบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ความหมายของพระอานาจักร และบางที่ยังอธิบายมาก ยิ่งพูดมาก ก็ยิ่งจะสับสน ดังนั้นจึงขอพูดให้สั้น และกระชับ ไม่ใช่เพื่อให้เกิด “ความเข้าใจ” แต่เพื่อให้สามารถ “นำไปปฏิบัติ”

เพราะแท้ที่จริงแล้ว พระอานาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจเฉยๆ แต่เป็นเรื่องของการ “นำไปปฏิบัติ” “นำไปดำเนินชีวิต” เพื่อให้พระอานาจักรนั้นเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราเอง

พูดให้สั้น และเข้าใจง่าย ก็คือ “พระอานาจักรของพระเป็นเจ้า” ก็คือ “การเข้าครอบครองชีวิตขององค์พระเป็นเจ้าในตัวของคนๆหนึ่ง”

การเข้าครอบครองชีวิตของพระเป็นเจ้าในตัวของคนๆหนึ่งก็คือ องค์พระเจ้าสามารถบงการ และสั่งให้คนๆหนึ่ง ทำตามที่พระองค์ทรงกำหนดกฎเกณฑ์ให้กระทำ พระองค์จะสั่งให้คนๆนั้นไปทางซ้าย เขาก็ไป สั่งให้ไปทางขวา เขาก็ไป

เพราะฉะนั้น พระอาณาจักรของพระเจ้าเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนๆนั้น ยอมปฏิบัติทุกสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้ทำ และเมื่อพระเป็นเจ้าเข้าครองชีวิตของคนๆนั้น เขาก็ดำเนินชีวิตโดยมีพระเป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต

ดังนั้นคำว่า **“โดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง”** ที่มีปรากฏอยู่ในแผนอภิบาลฯข้อ 9 ไม่ได้แปลว่า มานั่งรวมกัน แล้วนำเอาพระคัมภีร์ หรือ พระวรสาร มาตั้งไว้ตรงกลาง แต่การดำเนินชีวิตโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง มีความหมายว่า พระเยซูทำอะไร พูดอะไร หรือคิดอะไร เราก็พยายาม คิด พูด และ ทำ เช่นเดียวกับพระองค์เรามีจิตวิญญาณของพระเยซูเจ้าในตัวเรา

เพราะฉะนั้นพระอาณาจักรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคนๆหนึ่งก็เมื่อเขาผู้นั้นยอมเชื่อฟัง และปฏิบัติ ตามคำสอน และพระวาจา หรือคำสั่งของพระเยซูคริสตเจ้าทุกอย่างทุกประการ ความนอบน้อมเชื่อฟังจึงเป็น วิธีการที่จะทำให้เกิดพระอาณาจักรพระเจ้าในชีวิตของเรา และด้วยความนอบน้อมเชื่อฟังนี้เองที่องค์พระผู้เป็นเจ้า จะได้เข้ามาครอบครองชีวิตของเรา **“ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรา มาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา”** (ยอห์น 14:23)

การพำนักอยู่ของพระตรีเอกภาพ ในชีวิตของคนๆหนึ่ง ก็หมายถึง พระอาณาจักรของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของคนๆนั้นแล้ว

การเจริญเติบโตของเมล็ดพืช ในพระวรสารวันนี้ ก็คือ คนๆนั้น ค่อยๆฝึกปรือชีวิตของตนให้ค่อยๆ มีความเชื่อฟัง ชีวิตของเขาค่อยๆ เต็มเปี่ยมไปด้วยพระวาจาและคำสอนของพระเยซูเจ้า ชีวิตของเขาค่อยๆ เปลี่ยนเป็นชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้า และเมื่อคริสตชนคนหนึ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนไป เป็นชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้า ชีวิตของเขา ก็จะสามารถเป็นที่พักพิงของทุกๆคนประดุจต้นไม้ใหญ่ในพระวรสาร ที่นกทุกตัวจะสามารถมาอาศัยร่มเงาได้

คำถามสุดท้ายก็คือ **“พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าเกิดขึ้นจริงๆ ในชีวิตของเราหรือยัง?”**

สวัสดิ์...

พ่อसानิจ